



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๓๓

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติตชัย)/ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/  
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการบริหารภายในคณะ และเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ ดังนั้น จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่ เสนอคณะกรรมการ ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณา ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ ติตชัย) ได้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะนัดหมายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสมาคมศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอปรับและทบทวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในอนาคต รวมถึงการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ จะให้อยู่ภายในอาคารให้ได้มากที่สุด


คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า การหารือกับผู้เกี่ยวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ควรรวบรวมข้อมูลให้ ครบถ้วน เนื่องจากบางท่านอาจจะไม่ทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้อง หารือร่วมกับศิษย์เก่าให้เข้าใจ และแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่มาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนนั้น เพื่อการพัฒนาไป ในทิศทางที่ดีขึ้น และทำเพื่อมหาวิทยาลัย ควรสื่อสารและทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ดังนี้

๑. ให้เพิ่มรายชื่อ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นกรรมการเพิ่มเติม
๒. กรรมการลำดับที่ ๙ ให้แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์”

๓. กรรมการลำดับที่ ๑๙-๓๒ ให้แก้ไขเป็น “นักวิชาการศึกษาทุกคณะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษา”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร